

BIỆN PHÁP NÀO ĐẤU TRANH VỚI CÁC THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỂ CHỐNG PHÁ, GÂY MẤT ỔN ĐỊNH XÃ HỘI

ThS. NGUYỄN THỊ HÀ

Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Khi dịch bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, những thông tin xấu độc ăn theo dịch bệnh đã xuất hiện. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, những thế lực thù địch đã đưa thông tin có nội dung sai lệch về tình hình dịch bệnh COVID-19 và việc phòng, chống dịch bệnh nhằm gây mất ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trước tình hình đó, cả hệ thống chính trị và toàn dân Thành phố luôn phát huy cao độ trách nhiệm để đấu tranh chống lại âm mưu của thế lực thù địch, bảo đảm duy trì ổn định xã hội, cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thủ đoạn tinh vi

TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng rất lớn trong đợt bùng phát lần thứ tư của đại dịch COVID-19. Tính đến cuối tháng 11-2021, Thành phố có gần 460 ngàn trường hợp nhiễm bệnh.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, TP. Hồ Chí Minh đã làm rất tốt việc kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trong ba đợt bùng phát, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, từ những ca nhiễm ở những người sinh hoạt trong Hội truyền giáo Phục Hưng vào ngày 26-5-2021, Thành phố liên tiếp phát hiện các ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng làm cho số ca nhiễm tăng nhanh.

Trong lúc dịch bệnh bùng phát, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân thì những thông tin xấu độc ăn theo dịch bệnh đã xuất hiện. Các thế lực thù địch đã đăng tải những thông tin này trên nhiều kênh truyền thông, nhất là mạng

xã hội với hàng trăm bài viết chứa đựng những thông tin sai sự thật do chúng ngụy tạo về tình hình dịch bệnh. Chúng cho rằng số người mắc bệnh, tốc độ lây lan ở TP. Hồ Chí Minh lớn gấp nhiều lần con số chính thức do Bộ Y tế công bố. Chúng còn dàn dựng, cắt ghép và tung lên mạng xã hội những video hoàn toàn sai sự thật về số người tử vong, số ca nhiễm nặng không có bác sĩ chăm sóc tại các bệnh viện; kêu gọi tự điều trị, chẩn đoán tại nhà, không theo chỉ dẫn của Bộ Y tế; xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhân viên y tế, người mắc bệnh và người có nguy cơ lây nhiễm. Một số bài viết còn kêu gọi biểu tình, tẩy chay, phản đối việc cài đặt phần mềm Bluezone; kêu gọi tích trữ lương thực, thực phẩm, gây hoang loạn trong nhân dân; trục lợi kinh tế thông qua buôn bán, làm giả vật tư, thiết bị y tế... Điển hình của việc “tung tin giả, phá hoại thật” là bức ảnh được cắt ghép, tự tạo chụp nhiều thi thể nạn nhân trong bệnh viện bị các đối tượng gán là “chụp ở Bệnh viện Chợ Rẫy”.

Khi dịch bệnh đã được kiểm soát, Thành phố chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”, các thế lực thù địch lại tiếp tục tung tin giả, sai sự thật về tình hình dịch bệnh. Cụ thể: trưa ngày 26-11-2021, trên không gian mạng lan truyền nội dung: “Thông tin khẩn từ Văn phòng Chính phủ (vừa họp xong với Bộ Quốc phòng, mai ra thông báo), TP. Hồ Chí Minh vào tình trạng khẩn, siêu thị sẽ đóng cửa hết; siêu thị chuỗi lớn sẽ ký hợp đồng với Quân đội để cung ứng lương thực cho dân...”. Tuy nhiên đây chỉ là những thông tin bịa đặt, bởi theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của TP. Hồ Chí Minh thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn tiếp tục được kiểm soát.

Cùng với đó, các thế lực thù địch xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng như năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tại Thành phố. Từ ngụy tạo “luận cứ giả” nêu trên, các thế lực thù địch đổ lỗi cho Thành phố về nguyên nhân để dịch bệnh lây lan nhanh là đã không ngăn chặn ngay từ đầu. Khi dịch bùng phát mạnh trở lại, chúng tán phát nhiều tin giả để tạo sự hoài nghi là Thành phố đã che giấu dịch bệnh, rằng “Thành phố bùng bít thông tin, yếu kém trong xử lý dịch bệnh” nên tình hình dịch trầm trọng như bức tranh mà họ đã ngụy tạo. Họ trắng trợn xuyên tạc rằng, con số chính thức mắc bệnh và địa bàn xảy ra dịch bệnh thực tế “lớn hơn rất nhiều”. Khi Thành ủy, UBND thành phố quyết định thực hiện giãn cách ở mức độ cao, họ lập tức tập trung khai thác, công kích vào chủ trương, biện pháp, cách thức phòng, chống dịch bệnh và công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch.

Ngay sau phiên họp của Thường trực Chính phủ với một số tỉnh, thành phía Nam, thống nhất thực hiện nhiều biện pháp với tinh thần siết chặt hơn, thực hiện “chống dịch như chống

giặc”, Đài RFA, RFI, BBC, hệ thống truyền thông hải ngoại, phản động đăng tải hàng loạt bài viết với nội dung lên án, phỉ báng, phê phán cách thức, biện pháp phòng, chống dịch của Việt Nam và Thành phố. Họ xuyên tạc rằng, việc thực hiện siết chặt giãn cách ở TP. Hồ Chí Minh là “biện pháp sai lầm, phi khoa học” và cho rằng quyết định này sẽ là thảm họa; không thể coi “chống dịch như chống giặc”, vi-rút nó vô hình lan truyền trong không khí, việc chốt chặt, lập hàng rào thép gai, chốt dân... làm sao ngăn chặn được vi-rút mà là “để tra tấn dân”, từ đó vu cáo cách làm này “chỉ làm dịch lan rộng, dân chưa chết vì dịch bệnh thì đã chết vì đói”.

Đây là những luận điệu phản khoa học, phi thực tế, trái với nguyên tắc và mục tiêu chống dịch Chính phủ đã đề ra. Kết quả công tác phòng, chống dịch trong đợt bùng phát lần thứ tư mà TP. Hồ Chí Minh đạt được, đưa Thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới là minh chứng sống động để bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Các thế lực thù địch còn xuyên tạc một số chủ trương, chính sách của Thành ủy, UBND Thành phố và cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch. Khi đợt dịch thứ tư bùng phát nhanh, TP. Hồ Chí Minh quyết định thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2021 ở mức độ cao và thực chất hơn, mục đích nhanh chóng đưa cuộc sống người dân Thành phố trở lại bình thường. Một số người dân chưa chấp hành nghiêm túc, vẫn ra đường tập thể dục mà không đeo khẩu trang, chính quyền địa phương, lực lượng công an tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính. “Luật Khoa tạp chí” vốn là một tổ chức tự xưng “xã hội dân sự” trá hình đã tung lên mạng xã hội những hình ảnh cơ quan chức năng tuyên truyền, xử lý một số người dân vi phạm như không đeo khẩu trang, đi tập thể dục, ra đường khi không có việc cần thiết ở TP. Hồ Chí Minh để quy kết

chính quyền là vi hiến. Họ lèo lái: “Việc đi bộ, thể dục, đạp xe, ra đường trên phố vắng người không gây hại cho xã hội, cũng không tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh, vì không tiếp xúc với ai. Tại sao Nhà nước lại có quyền phạt một hành vi không gây tổn thất cho xã hội”? Chúng cho rằng Chi thị 16 không phải văn bản pháp quy, việc ban hành Chi thị để cấm đoán quyền đi lại, làm việc là vi hiến...

Khi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai một số đơn vị, lực lượng giúp dân phòng, chống dịch, tổ chức khủng bố Việt Tân cắt ghép đưa nhiều hình ảnh xe bọc thép tung lên mạng để xuyên tạc rằng: “Hà Nội huy động lực lượng quân đội vào Sài Gòn để dẹp loạn nếu dân đói làm loạn... Quân đội sẽ đàn áp nếu dân đói xuống đường biểu tình, đòi quan chức mở kho lương. Quân đội hiện diện khắp đường phố Sài Gòn là để răn đe dân chứ không phải chống dịch!”.

Thành ủy, UBND thành phố chủ trương bằng mọi biện pháp để mỗi người dân được tiếp cận với vắc-xin, lực lượng phản động lại xuyên tạc về việc phân bổ vắc-xin; phê phán Nhà nước phân biệt, ép người dân tiêm vắc-xin mà không được lựa chọn, kỳ thị chủng loại vắc-xin; chia rẽ vùng miền, khối đại đoàn kết dân tộc, kêu gọi “dân bất tuân luật giãn cách”. Thực chất thủ đoạn này là nhằm tạo “luận cứ giả” để thực hiện âm mưu chống phá vai trò lãnh đạo của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, chức năng quản lý, điều hành của chính quyền trong xử lý dịch bệnh COVID-19.

Việc tung tin giả, sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh là thủ đoạn nhằm tạo tâm lý hoang mang, sợ hãi cho cộng đồng, làm xáo trộn mọi mặt của đời sống xã hội, gây nghi ngờ, mâu thuẫn giữa Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Biện pháp đấu tranh

Từ phân tích trên có thể nhận định, thực chất thủ đoạn lợi dụng dịch COVID-19 để

chống phá Đảng và Nhà nước ta là những thủ đoạn nằm trong Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Để chống lại âm mưu lợi dụng dịch COVID nhằm chống phá, kích động nhân dân, gây mất đoàn kết, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp ở TP. Hồ Chí Minh cần thực hiện triệt để, đồng bộ các biện pháp sau:

***Thứ nhất**, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.*

Tuyên truyền, giáo dục để người dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, hiểu đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây là yếu tố quan trọng giúp chúng ta chiến thắng dịch bệnh và âm mưu, thủ đoạn của các lực lượng phản động. Thực tế vừa qua cho thấy, nhờ có tư tưởng chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” của Đảng, Nhà nước nên các cấp chính quyền, ban, bộ, ngành, đoàn thể và các lực lượng truyền thông từ Trung ương đến địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, qua đó tạo được sự đoàn kết, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19.

Để làm thất bại những thủ đoạn đó, cần cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh, cơ chế nhiễm bệnh, cách phòng, chống bệnh hiệu quả nhất tới mọi tầng lớp nhân dân. Các tổ chức đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tới mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, triệt để phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc động viên người dân tại khu dân cư nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nhất là Luật An ninh mạng, Chi thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định phòng, chống dịch bệnh của Ngành Y tế. Trong đó, đặc biệt quan tâm tuyên truyền để mỗi người dân tự đề cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không chia sẻ và làm theo những tin đồn thất thiệt; nhanh

chóng báo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện nguồn tin sai sự thật hoặc những đối tượng chống phá, gieo rắc tin xấu về “cuộc chiến” chống dịch COVID-19.

Thứ hai, làm tốt công tác tiêm chủng vắc-xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện tốt biện pháp 5K về phòng, chống dịch.

Vắc-xin là một trong những biện pháp chủ động để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, các vắc-xin phòng COVID-19 hiện nay có hiệu quả bảo vệ từ trên 60% đến trên 90%; vắc-xin phòng COVID-19 ngoài tác dụng giảm số người nhiễm bệnh còn giảm số trường hợp bị biến chứng do mắc bệnh và giảm số phải nhập viện điều trị và tử vong.

Tính đến ngày 26-11-2021, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai chiến dịch tiêm chủng cho người dân Thành phố từ 12 tuổi trở lên với 14.320.860 liều vắc-xin. Hiện tại, độ bao phủ của vắc-xin ở diện rộng, Thành phố đã trở lại trạng thái bình thường mới: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt sự lây lan nhanh và sự xuất hiện biến thể mới ở nhiều nước trên thế giới, Lãnh đạo Thành phố đang cố gắng đẩy nhanh độ bao phủ vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và trong thời gian tới sẽ là trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Bên cạnh vắc-xin, Thành phố chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp y tế cộng đồng, phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện “thông điệp 5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách trong đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Trong điều kiện mạng xã hội phát triển, để nhanh chóng vô hiệu hóa tin giả về dịch COVID-19, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chuyên trách. Trước hết, cần tăng

cường kiểm tra, giám sát, sớm phát hiện thông tin sai trái, thông tin giả và các đối tượng vi phạm phòng, chống dịch bệnh để kịp thời đề ra biện pháp xử lý phù hợp. Cùng với việc yêu cầu các mạng xã hội trong và ngoài nước ngăn chặn, gỡ bỏ các bài viết, video clip, hình ảnh sai sự thật về dịch bệnh, lực lượng chức năng phải khẩn trương có ngay bài viết phản bác đấu tranh trực diện với các thông tin sai trái đó. Dù là bài viết, hình ảnh hay video clip đều phải bảo đảm tính chân thực, sát thực tiễn, trong sáng, dễ hiểu nhưng vẫn hấp dẫn để định hướng cho người xem phân biệt rõ đúng, sai; qua đó, góp phần đấu tranh hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự đồng thuận của toàn dân trong phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, in-tơ-nét, doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ số có nhiều người sử dụng phải thường xuyên khai thác thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng và tích cực bổ sung các tiện ích để người dùng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống về phòng, chống dịch bệnh. Cán bộ, đảng viên cần có ý thức, trách nhiệm trong việc chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ tư, kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, những tấm lòng thiện lương trong “cuộc chiến” chống dịch COVID-19.

Thực hiện tốt nội dung này, không những chống dịch hiệu quả mà còn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chống dịch thành công tức là góp phần đập tan âm mưu lợi dụng dịch bệnh để chống phá, gây mất ổn định Thành phố của các thế lực thù địch. Vừa qua, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ vất vả trên tuyến đầu chống dịch hoặc những cụ già dành tiền dưỡng lão, các em nhỏ dành tiền tiết kiệm của mình quyên góp vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch là những hình ảnh rất đáng được

tuyên dương, khen ngợi, lan tỏa.

Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, các cơ sở kinh doanh thiết bị, vật tư y tế lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, nâng giá nhằm trục lợi cá nhân; các đối tượng truyền bá thông tin xuyên

tạc hoặc chủ động làm lây lan dịch bệnh, cố tình cản trở “cuộc chiến” chống COVID-19. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm của các đối tượng để xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tính răn đe, giáo dục □

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 16)

dựng, ban hành các nghị quyết, kết luận, chỉ thị sát với tình hình đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung các nghị quyết của đảng bộ, chi bộ gắn với việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, công tác quản trị doanh nghiệp, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, việc lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ... Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng; Nghị quyết về bảo đảm tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1; Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới truyền tải điện...

Để tổ chức đảng vững mạnh không thể thiếu vai trò của đội ngũ đảng viên. Bởi vậy, công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy trong Đảng bộ Khối quan tâm thực hiện. BTV Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận số 17-KL/ĐUK ngày 19-8-2014 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ trong Khối. Hầu hết các TCCSĐ đã thực hiện tốt công tác phát triển

đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng, chú trọng kết nạp đảng viên là công nhân, người lao động, đội ngũ trí thức, khoa học, tuổi trẻ, quan tâm kết nạp đảng viên ở những nơi chưa có tổ chức đảng hoặc chi bộ còn sinh hoạt ghép. Giai đoạn 2010-2020, bình quân mỗi năm Đảng bộ Khối kết nạp gần 4.000 đảng viên, bảo đảm về chất lượng; tỷ lệ đảng viên trẻ, đảng viên nữ, đảng viên là cán bộ kỹ thuật, cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, đảng viên xuất thân từ công nhân từng bước được nâng cao. Một số đảng bộ kết nạp nhiều đảng viên như: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Bru chính viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam... Đội ngũ đảng viên đông về số lượng, mạnh về chất lượng đã góp phần xây dựng các TCCSĐ vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị trong các doanh nghiệp.

Tuy còn nhiều khó khăn, vướng mắc mang tính đặc thù của khối doanh nghiệp, nhưng với bản lĩnh, quyết tâm, sự đoàn kết, đồng lòng, lựa chọn được những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã và sẽ làm cho tổ chức đảng trong doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, đủ sức lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước □